

[กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของ FSMA:
ข้อกำหนดสำหรับบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามเพิ่มเติมสำหรับอาหารบางชนิด | อย](#)

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของ FSMA: ข้อกำหนดสำหรับบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามเพิ่มเติมสำหรับอาหารบางชนิด



[ประกาศของระบบทะเบียนหลัก \(Federal Register\) | เลขทะเบียน FDA-2014-N-0053](#)

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามเพิ่มเติมสำหรับอาหารบางชนิด (กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร) กำหนดข้อกำหนดในการบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับบุคคลที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารที่รวมอยู่ในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (FTL) นอกเหนือจากข้อกำหนดในกฎระเบียบที่มีอยู่).

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุคใหม่ของพิมพ์เขียวความปลอดภัยด้านอาหารที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น (New Era of Smarter Food Safety Blueprint) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และดำเนินการตามมาตรา 204(d) ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FSMA)

ข้อกำหนดใหม่ที่ระบุในกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วจะช่วยให้สามารถระบุได้เร็ว

ขึ้นและกำจัดอาหารที่อาจปนเปื้อนออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้มีการเจ็บป่วยและ/หรือเสียชีวิตจากอาหารน้อยลง

หัวใจหลักของกฎนี้คือข้อกำหนดที่บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎซึ่งผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารใน FTL
เก็บรักษาบันทึกที่มีองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ (KDE)
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญ (CTE) ที่เฉพาะเจาะจง
และแจ้งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 24 ชั่วโมง
หรือภายในระยะเวลาอันสมควรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันและครอบคลุมถึงบริษัทในประเทศและต่างประเทศที่ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในสหรัฐฯ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารทั้งหมดในความต่อเนื่องจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร

วันที่ปฏิบัติตาม

เนื่องจากกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของการตรวจสอบย้อนกลับและติดตาม
อาหารกำหนดให้สถานที่ให้บริการอาหารแบ่งปันข้อมูลกับสถานที่ให้บริการอาหารอื่น ๆ

ในห่วงโซ่อุปทานของตน

วิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในการนำกฎไปใช้คือการให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดปฏิบัติตาม
ตามภายในวันเดียวกัน

วันที่ปฏิบัติตามสำหรับทุกคนที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกคือวันอังคารที่ 20 มกราคม 2026

รายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (FTL)

มาตรา 204

ของ [กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา \(Food Safety Modernization Act:](#)

[FSMA\)](#) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดอาหารที่มีข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึก
เพิ่มเติมที่เหมาะสมและจำเป็นในการปกป้องสุขภาพของประชาชน

ข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกเพิ่มเติมมีระบุไว้ในกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้ว
ของ [การตรวจสอบย้อนหลังและติดตามอาหาร](#) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ระบุได้เร็วขึ้นและกำจัดอาหารที่อาจปน
เปื้อนออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการเจ็บป่วยและ/หรือเสียชีวิตจากอาหารน้อยลง

รายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (FTL)

ระบุอาหารที่ต้องการบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกเพิ่มเติมใช้กับอาหารที่ระบุใน FTL โดยเฉพาะ

และกับอาหารที่มีอาหารตามรายการเป็นส่วนผสม

โดยมีเงื่อนไขว่าอาหารตามรายการที่ใช้เป็นส่วนผสมยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม (เช่น สด) ซึ่งปรากฏในรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FTL โปรดดู [รายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร](#)

คุณสมบัติหลัก

1. เหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญ (CTE) (มาตรา 1.1325 ถึง 1.1350)

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วระบุเหตุการณ์การติดตามย้อนกลับและติดตามที่สำคัญ (CTE) ซึ่งจำเป็นต้องมีบันทึกที่มีองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ (KDE) KDE ที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ CTE ที่กำลังดำเนินการ

เหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญในกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วกำลังเก็บเกี่ยว การทำให้เย็นลง (ก่อนการบรรจุครั้งแรก)

การบรรจุครั้งแรกของสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรไม่แปรรูปที่ไม่ใช่อาหารที่ได้จากเรือประมง

การรับอาหารจากเรือประมงบนบกเป็นครั้งแรก การส่งสินค้า รับ และการเปลี่ยนแปลงของอาหาร

ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละ CTE สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของ KDE ที่จำเป็นสำหรับแต่ละ CTE โปรดดู [เหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญและองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ](#)

คุณยังสามารถดูวิธีการใช้กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วในตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่างกันสามตัวอย่างด้านล่าง รวมถึง KDE และ CTE ที่จะเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละรายการ การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว ใช้กับฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทฟาร์มผสม

และหมายถึงกิจกรรมที่ดำเนินการแบบดั้งเดิมในฟาร์มเพื่อจุดประสงค์ในการนำสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรไม่แปรรูป (RAC) ออกจากสถานที่ปลูกหรือเลี้ยงและเตรียมเพื่อใช้เป็นอาหาร

การทำให้เย็นลง

การทำให้เย็นลง หมายถึงการลดอุณหภูมิของสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรไม่แปรรูป (RAC) โดยใช้ไฮโดรคูลลิ่งไอซิ่ง (ยกเว้นไอซิ่งของอาหารทะเล) การลดความร้อนโดยการผ่านอากาศเย็น

การทำให้เย็นลงด้วยสุญญากาศ หรือกระบวนการที่คล้ายกัน

การบรรจุครั้งแรก

การบรรจุครั้งแรก หมายถึงการบรรจุสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรไม่แปรรูป (RAC) เป็นครั้งแรก

นอกเหนือจากอาหารที่ได้รับจากเรือประมง

ผู้รับบนบกแรก

ผู้รับบนบกแรก คือบุคคลที่ครอบครองอาหารเป็นครั้งแรกบนบกโดยตรงจากเรือประมง

การขนส่ง

การขนส่ง เป็นเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานของอาหารซึ่งอาหารถูกจัดเตรียมเพื่อการขนส่ง (เช่น โดยรถบรรทุกหรือเรือ) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

การขนส่งไม่รวมถึงการขายหรือขนส่งอาหารโดยตรงไปยังผู้บริโภคหรือการบริจาคอาหารส่วนเกิน

การขนส่งรวมถึงการขนส่งอาหารภายในบริษัทจากสถานที่หนึ่ง ณ
ที่อยู่เฉพาะของบริษัทหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ณ ที่อยู่คนละถนนของบริษัท

การรับ

*การรับ*คือเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานของอาหารซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริโภคได้รับอาหารหลังจากขนส่ง
(เช่น โดยรถบรรทุกหรือเรือ) จากที่อื่น การรับรวมถึงการรับของที่ขนส่งอาหารภายในบริษัทจากสถานที่หนึ่ง
ณ ที่อยู่ถนนเฉพาะของบริษัทหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งของบริษัทตามที่อยู่ถนนอื่น

การแปรรูป

*การแปรรูป*คือเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานของอาหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/การแปรรูปหรือการเปลี่ยนแปลง
อาหาร (เช่น การผสม การบรรจุใหม่ หรือติดฉลากใหม่) หรือบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ
เมื่อผลผลิตเป็นอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (FTL)
การแปรรูปไม่รวมถึงการบรรจุครั้งแรกของอาหารหรือกิจกรรมก่อนเหตุการณ์นั้น (เช่น การเก็บเกี่ยว
การทำให้เย็นลง)

2. รหัสรุ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้

รหัสรุ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ (TLC) หมายถึงคำอธิบาย ซึ่งมักเป็นตัวอักษรและตัวเลข
ซึ่งใช้เพื่อระบุรุ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ที่ไม่ซ้ำกัน ในบันทึกของบริษัทที่กำหนดรหัสรุ่นที่
สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้

คุณต้องกำหนดรหัสรุ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ให้กับอาหารในรายการการตรวจสอบและ
ติดตามอาหาร (FTL) เมื่อคุณดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้: เริ่มแรก บรรจุสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรไม่แปรรูป
(RAC) นอกเหนือจากอาหารที่ได้รับจากเรือประมง ดำเนินการรับอาหารจากเรือประมงบนบกเป็นครั้งแรก
หรือแปรรูปเป็นอาหาร หากคุณได้รับอาหาร FTL

จากสถานที่ให้บริการอาหารที่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้ว
คุณต้องกำหนด TLC หากยังไม่ได้อบรมหมาย (เว้นแต่คุณจะเป็นร้านอาหารหรือร้านค้าปลีก) มิฉะนั้น
คุณต้องไม่กำหนด TLC ใหม่เมื่อคุณทำกิจกรรมอื่น ๆ (เช่น การขนส่ง)
สำหรับอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร

เมื่ออาหารได้รับการกำหนด TLC แล้ว

บันทึกที่จำเป็นในแต่ละเหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญ (CTE) จะต้องรวม TLC
นั้นไว้ด้วย องค์กรประกอบข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด (KDE) รวมถึง TLC
จะต้องเชื่อมโยงกับรุ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ที่เกี่ยวข้อง

3. แผนการตรวจสอบย้อนกลับและติดตาม (มาตรา 1.1315)

หากคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้ว
คุณต้องสร้างและรักษาแผนการตรวจสอบย้อนกลับที่มีข้อมูลต่อไปนี้:

คำอธิบายของขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อรักษาบ้นทีกที่คุณต้องเก็บรักษาไว้ภายใต้กฎนี้ รวมถึงรูปแบบและตำแหน่งของบ้นทีกเหล่านี้

คำอธิบายขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อระบุอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหารที่คุณผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษา

คำอธิบายวิธีการกำหนดรหัสรุ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ให้กับอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร หากเกี่ยวข้อง

ถ้อยแถลงที่ระบุจุดติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบย้อนกลับและบ้นทีกของคุณ และ หากคุณปลูกหรือเลี้ยงอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (นอกเหนือจากไข่) แพนที่ฟาร์มจะแสดงพื้นที่ที่คุณปลูกหรือเลี้ยงอาหารดังกล่าว

แพนที่ฟาร์มต้องแสดงตำแหน่งและชื่อของแต่ละทุ่ง (หรือพื้นที่เพาะปลูกอื่น ๆ) ที่คุณปลูกอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร รวมถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการระบุตำแหน่งของแต่ละทุ่งหรือพื้นที่เพาะปลูก

สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แพนที่ฟาร์มจะต้องแสดงตำแหน่งและชื่อของแต่ละตู้ภาชนะบรรจุ (เช่น บ่อ สระน้ำ ถัง กระชัง) ที่คุณเลี้ยงอาหารทะเลในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร รวมถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการระบุสถานที่ตั้งของแต่ละภาชนะบรรจุ

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (มาตรา 1.1455)

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วกำหนดให้:

บ้นทีกจะต้องเก็บรักษาเป็นกระดาษต้นฉบับหรือบ้นทีกอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาจริง ทั้งหมดจะต้องสามารถอ่านได้และเก็บรักษาไว้เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพหรือสูญหาย บ้นทีกทางอิเล็กทรอนิกส์อาจรวมถึงการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและใช้งานได้กับข้อมูลที่จำเป็นในการเก็บรักษาภายใต้กฎ

บ้นทีกทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้กฎนี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจบ้นทีก จะต้องเผยแพร่ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมีการร้องขอ (หรือภายในเวลาที่เหมาะสมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตกลงไว้)

เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้ ต้องส่งสเปรดชีตแบบจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากร้องขอ (หรือภายในเวลาที่เหมาะสมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตกลงไว้) เมื่อจำเป็นเพื่อช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือระหว่างเกิดการระบาด ให้เรียกคืน หรือภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อสุขภาพของประชาชน

ข้อยกเว้นแบบเต็มและบางส่วน

กฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วระบุข้อยกเว้นบางประการและการยกเว้นบางส่วนจากข้อกำหนดของกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้ว ข้อยกเว้นระบุไว้ในมาตรา 1.1305 ของกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้ว

มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมตัดสินใจว่าอาจมีข้อยกเว้นสำหรับสถานการณ์ของพวกเขาหรือไม่ มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมตัดสินใจว่าจะเพื่อไว้สำหรับสถานการณ์หรือไม่

[ข้อยกเว้นกฎการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร](#)

เหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญและองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ

กฎการตรวจสอบอาหารย้อนกลับกำหนดให้บุคคลที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (FTL) เพื่อรักษาและจัดหางค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ (KDE) ให้กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตนสำหรับเหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญ (CTE) บางอย่างในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร กรอบการทำงานนี้เป็นรากฐานสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสื่อสารข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับดังกล่าวอย่างชัดเจน

ข้อมูลที่บริษัทต้องเก็บรักษาและส่งต่อตามกฎหมายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่พวกเขาดำเนินการเกี่ยวกับอาหาร FTL ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวหรือการผลิตอาหารไปจนถึงการแปรรูป การกระจาย และการรับสินค้าที่ร้านค้าปลีกหรือจุดบริการอื่น ๆ ศูนย์กลางของข้อกำหนดที่เสนอคือการมอบหมาย การบันทึก และการแบ่งปันรหัสตรวจสอบย้อนกลับและติดตาม (TLC) สำหรับอาหาร FTL รวมถึงการเชื่อมโยง TLC เหล่านี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงอาหารขณะที่พวกมันเคลื่อนผ่านห่วงโซ่อุปทาน

[เรียนรู้ KDE](#) ที่จำเป็นสำหรับ CTE แต่ละครั้งที่ดำเนินการ

ตัวอย่างห่วงโซ่อุปทาน

กฎการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหารกำหนดให้บุคคลที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารในรายการการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร (FTL) ต้องรักษาและให้ข้อมูลเฉพาะแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ (KDE) สำหรับเหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญ (CTE) บางอย่างในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร กรอบการทำงานนี้เป็นรากฐานสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับเหตุการณ์การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ แดงกวาสด สเต็กหมู และซอฟต์ชีส

ตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานของผลิตผล

[ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิงก์ภายนอกของวิดีโอการนำเสนอ](#)

[บันทึก](#)

[ภาพนิ่ง](#)

ตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล

[ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิงก์ภายนอกของวิดีโอการนำเสนอ](#)

[บันทึก](#)

[ภาพนิ่ง](#)

ตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานชีส

[ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิงก์ภายนอกของวิดีโอการนำเสนอ](#)

[บันทึก](#)

[ภาพนิ่ง](#)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของการตรวจสอบย้อนกลับ
และติดตามอาหาร

ไปที่ [คำถามที่พบบ่อยใน](#)

[FSMA](#) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของการตรวจสอบ
อบอาหารย้อนกลับ

[การเรียกประชุมผู้ถือผลประโยชน์ร่วม การสัมมนาผ่านเว็บ และการประชุม](#)

[การเรียกประชุมผู้ถือผลประโยชน์ร่วม](#) (15 พฤศจิกายน 2022)

[การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้แล้วของการตรวจสอบย้อน
กลับและติดตามอาหาร](#) (7 ธันวาคม 2022)